

Tráo Tội Đòi Chết Tội

Tác Giả- Vi Anh

Thứ Sáu, 20 Tháng 2 Năm 2009 11:37

Khẩu thuật pháp lý rất lợi hại. Chân lý của sự kiện không hẳn là chân lý của pháp lý. Chẳng một câu hỏi của luật sư giỏi giải quyết có thể làm nhụt tội tởm đĩ hình chuyển sang tiêu u hình. Nhờ trộm ng húp một nần nhân bản hiếp dâm trộm tội đã nhón gót lên khi luật sư hỏi tội sao quyết cô chấp nhận vớ y mà một quyết hiếp dâm đĩ đĩ c. Nhón gót lên là đã một chấp đĩ đĩ ý thì đâu có hiếp dâm mà chấp xâm phạm tiêu t hủ nh thôi, khung tội tởm đĩ và tội thi u mà tòa chấp nhận rất nh hủ n tội hiếp dâm nhĩ u.

CS Hà nội cũng dùng khẩu thuật pháp lý để làm nặng tội cho "đĩch", quyết chấp công công và nh hủ n tội cho "ta". Nhờ quyết đĩ u óc bình vôi của cái B Chánh Trộm, một cái b trình đĩ hủ c v n chấp nh t nh quyết quy n chấp cao nh t VNCS, quyết quy n, coi quyết CS quyết trên luật pháp, nên dùng khẩu thuật pháp lý một cách ngang bĩ quyết, chấp quyết coi ai ra gì c.

Đĩ vớ nh quyết quyết chấp nhà chấp quy n, đòi hỏi tở do, dân chấp, nhân quyết một cách ôn hoà, chấp nh quyết CS hình sự hoá mà đĩ hình hoá đĩ trộm trộm. Ít khi CS chấp nh n có tù chấp trộm vì CS, Tòa án, Công an không bao quyết nh quyết nh đĩ vớ nh quyết quyết đĩ u tranh chấp trộm.

Nh quyết đĩ vớ cán b, quyết viên CS, ngoài vi chấp chấp chấp, chấp u chấp đĩ vớ cán b quyết viên sai phạm trộm trộm không chấp đĩ u dứt đĩ chấp chấp, thì CS tráo tội đĩ chấp y tội. Nhờ trộm ng húp v Hu nh quyết S, Phó Giám Đĩ c S Giao Thông V n Tĩ TPHCM kiêm Giám đĩ c Ban Quy n lý Đĩ án đĩ lĩ Đông Tây và Môi trộm ng nh c TPSG. CS Hà nội tráo tội đĩ chấp y tội cho Hu nh quyết S. H truy tở và bĩ t giam y v tĩ lĩ đĩ chấp chấp v, chấp không phĩ tĩ hĩ lĩ nh Nhĩt đã phĩ t từ bĩ n quyết Nhĩt đĩ chấp hĩ lĩ cho S. Vì theo luật chấp CS Hà nội, tĩ nh n hĩ lĩ nh u lĩ n s tĩ hình, tĩ lĩ đĩ chấp chấp v' chấp tù nh. Tũ thì dàn đĩ chấp chấp xá cho ra s m thì nh m nhò gì ba cái lĩ t đĩ vớ Đĩng Nhà Nĩ c.

CS Hà nội chấp chấp là B Chánh Trộm chấp đĩ o nh chấp chấp vì lo quyết nh u Sĩ biĩt có chấp bĩ chấp hình, Sĩ sĩ khai tũm lum, tá la ra, nhĩ u quyết viên chấp chấp s bĩ vãng miĩng hay chấp chấp chấp chấp. Quyết đĩ đĩ u tiên phĩ chấp chấp lo Công an và tòa án tráo tội cho S không ai khác hủ n Bí Thủ Thành y Mĩĩ Hĩ vớ a là suối gia vớ S, vớ a là quyết đĩ đĩ u, vớ a là quyết bĩ bao che, ăn chia nhĩ u nhĩt trong v hĩ lĩ s tĩ n lên đĩ n 820,000 đô la Mĩ do công ty chấp v n Thái Bình Đĩng (PCI) dứt lốt đĩ đĩ chấp dành cho hủ nh quyết chấp chấp chấp chấp v n vĩ đĩ án chấp chấp xa lĩ Đông Tây tĩ TQ Sài Gòn.

Tráo Tội Đòi Chạy Tội

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 20 Tháng 2 Năm 2009 11:37

Nếu không có Bí Thư Thành Ủy Miền Bắc bao che thì miền Bắc Huân Nhũ Ngụy C Sĩ cũng đã bị truy tố và bắt giam rồi. Vì Nhật đã đi tra xét xem người của PCI đã hỏi gì, đã thông tri họ sự và đòi hỏi CS Hà Nội phải trả nợ, mà CS Hà Nội kéo dài hoài đến đến Nhật phải cúp viện trợ ODA.

Theo tờ chức Đứng, bí thư thành ủy Saigon là ủy viên dự khuyết của Bộ Chánh trị. Tô Võ Văn Kiệt, Trần Văn Sang, Nguyễn Minh Trí, sự nghiệp chính trị ở trung ương Đảng Nhà Nước CS Hà Nội đều xuất phát từ không Bí Thư thì cũng Phó Bí Thư Thành Ủy Saigon.

Số dĩ Miền Bắc bao che được khá lâu mới về hỏi lại để ngửi ngửi giao, viện trợ của Nhật khi Nguyễn Huệ không bắt bắt cho đến chi u 11-2 ở Saigon, không gì nên để vì "cả nhà" nhau trong Bộ Chánh Trị Đảng. Phải có ăn chia nên những người trong Bộ Chánh Trị và Bộ "chợ qu" đã ăn miếng sứt chứt chòm hay vắng miếng nên miền Bắc bao che tội đã cho Số như vậy.

Những áp lực từ phía Nhật càng lớn. Về Huân Nhũ Ngụy C Sĩ đảng chủ mưu đến mới về để bang giao với miền Bắc viện trợ nhiều cho CS Hà Nội. Người dân Nhật càng ngày càng bắt mất mất thây thì đóng thuế của mình, chánh phủ Nhật lý do để viện trợ là để CS làm đảng, những làm, ăn xui ăn bắt mất cách vô tội vạ. Tòa án Nhật đã kết án và bắt tù 4 nhân vật cấp cao Nhật bắt đưa hỏi lại cho Huân Nhũ Ngụy C Sĩ. CS Hà Nội chững đờ, có lúc Bộ Ngoại Giao CS Hà Nội gặng cỏi và "dạy khôn" cho chánh quyền Nhật không nên để báo chí Nhật khai thác vụ này. Áp lực của đất nước nhân dân Nhật ngày càng lớn. Chánh quyền Nhật thì phải áp lực từ đã, ngừng viện trợ phát triển cho VN. CS Hà Nội không còn sự chần chừ nào khác là phải có hành động để về Huân Nhũ Ngụy C Sĩ.

Những viên là những người chuyên tráo trổ, 15 người trong Bộ Chánh Trị đảng đã tìm ra mưu kế cao siêu, chế độ truy tố Huân Nhũ Ngụy C Sĩ tội 'lợi dụng chức vụ' chế độ nhàn mà tù thì dàn đảng để xá cho ra sự mất đời. Và như thế CS Hà Nội hoá giải để cấp lực của chánh quyền bắt mất của nhân dân Nhật vào lúc mà Đông Cung Thái Tô Nhật đến viện trợ VN mới tu n.

Những CS Hà Nội đã làm. Để ưóc bình với của cán bộ trình để học về thì phải để về cán bộ khác của nhà nước CS Hà Nội, những quy định lực của cao so với cán bộ của Đảng Nhà Nước CS Hà Nội -- là Bộ Chánh Trị làm nhiều gì ở VN và Nhật cảm thấy bị xúc phạm. Gì về học luật, hành nghề luật, làm luật ở VN cảm thấy bị Đảng Nhà Nước xúc phạm, coi mình như đất luật. Dân chúng Nhật bắt bình tội sao người Nhật đưa hỏi lại thì bắt trả nợ mà người Việt nhàn hỏi lại hỏi không bắt hỏi hỏi dù tình lý pháp luật trên thế giới người đưa hỏi lại và người nhàn hỏi lại đều bắt trả nợ tri.. Chánh quyền và Tòa án Nhật cảm thấy bị CS Hà Nội xúc phạm, tội sao Nhật chuyên để ý để học sự, chế độ lý, vật chế độ, cung cấp khai Huân Nhũ Ngụy C Sĩ nhàn hỏi lại, mà công an

Tráo Tờ i Đĩa Chỗ y Tờ i

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 20 Tháng 2 Năm 2009 11:37

đĩa u tra xét hỏi và toà án CS Hà nái iá truy tá Sĩ vá tái danh khác. Luật pháp Nhát, chánh quyán Nhát không báng so vái cáa CS Hà nái à!

Do đó giái theo dõi thái cuác không tin viác Bá Chánh Trá CS Hà nái tráo tái đá chỗ y cho Huánh ngác Sá chá tám cáu đá cá mát đáng viên nhá tái nháng không hoá giái đá cá nháng bát bình tá phía Nhát mà còn há thá cá há tháng pháp luật cáa CS Hà nái.